



ที่ นศ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๘๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๗๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๗๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้ประกาศประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทน  
องค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง  
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) นั้น

จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายสุเทพ หนูรอด  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะฮวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ  
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง  
รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๕



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด) แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ นายสุเทพ หนุรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พ้นจากตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เนื่องจากขอลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่างลง จังหวัดได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอประกาศว่า นายสุเทพ หนุรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช